

SINH 5 EM BÉ TRONG VÒNG 4 PHÚT

Bạn hãy ngắm nhìn một thành công tuyệt diệu của tạo hoá trong lĩnh vực y học tại Siegen - Đức vừa qua. Một ca sinh 5 ở tháng thứ 7 bằng phương pháp mổ đẻ hoàn tất chỉ trong vòng 4 phút.

Đó là bé Djuljeta (1.155 g), Vanessa (1.260 g), Ganimete (1.145 g), Lulzim (1.486 g) và cuối cùng các bác sĩ còn phát hiện thêm bé Leonarda (1.000 g).

Anh Bekim S. (30 tuổi), cha của 5 đứa trẻ nói: "Tôi vô cùng hạnh phúc và hoan hỉ như khi đội tuyển bóng đá của chúng ta sút tung lưới đối phương tại World Cup 2006 vậy".

(Ảnh: TienPhong)

Bekim S. và vợ anh Agnesa (21 tuổi) chỉ có mong muốn là sẽ sinh được một cặp sinh đôi theo phương pháp hoàn toàn tự nhiên chứ không phải sử dụng đến liệu pháp hoóc môn. Cơ hội sinh 5 như Agnesa lần này chỉ chiếm tỷ lệ 1 phần 50 triệu ca sinh đẻ trên toàn thế giới.

Trong các bé có 4 tiểu thư được sinh ra từ cùng một trứng và một hoàng tử, tất cả hiện vẫn phải nằm trong lồng ấp. Các bé hầu như là ngủ suốt ngày, chúng thường chỉ mở mắt khi được mẹ Agnesa bồng trên tay và lần lượt cho bú.

Bằng cách nào để phân biệt được những đứa con của mình? Cho đến lúc này thì chỉ dựa vào quần áo của chúng. Bekim S. cho biết: "Chúng tôi cần phải thận trọng khi đặt từng đứa trở lại lồng ấp. Thậm chí phải ghi chép tỷ mỉ đứa nào mặc đồ gì để tránh nhầm lẫn".

Cả 5 em bé sẽ phải ở lại bệnh viện cho đến Lễ giáng sinh. Bác sĩ Rainer Burghard (57 tuổi) nói: "Chúng tôi đang chăm sóc tích cực cho lũ trẻ bằng cách bổ sung nhiều chất đạm và vitamin". Mỗi ngày trọng lượng cơ thể của chúng tăng được từ 30 đến 40 g.

Gia đình này đang tìm một căn hộ mới có ít nhất là 3 phòng dành cho trẻ em. Nhưng trước tiên họ phải mua những xe đẩy đặc biệt, một xe chở 3 đứa và một dành cho 2 đứa khác. Ông bố cũng sẽ phải học lái ô tô vì sau này còn phải chở đại gia đình bằng một chiếc xe 7 chỗ.

Anh Bekim S. biết rằng sự may mắn của anh rồi đây sẽ trở nên rất đắt đỏ. Nó sẽ kéo dài cho đến khi tổ chức sinh nhật lần thứ 18 cho lũ trẻ. Sơ bộ có thể tính được rằng lũ trẻ sẽ tiêu tốn của bố mẹ trên 600.000 euro. Ví dụ như khoản chi cho tã lót cũng mất khoảng 15.000 euro, cùng 1 tấn thức ăn cho trẻ sơ sinh, 90 món quà sinh nhật (18 năm x 5 đứa con), chi phí đi lại, xem phim, thể thao, sách vở....

Anh Bekim S. đã phải thực hiện chính sách tiết kiệm tối đa. Anh nói: "Tôi sẽ tự đóng những chiếc giường cho các con". Tiền phụ cấp nuôi con liệu có giúp gì được cho cha mẹ chúng hay không? Theo tính toán của cơ quan chức năng thì lũ trẻ sẽ tiêu tốn của cha mẹ chúng khoảng 2.500 euro mỗi tháng, trong khi tổng số tiền phụ cấp nuôi con theo chính sách hiện hành chỉ là 820

euro/tháng.